

ประจำวันที่ 16-21 เมษายน 2558

พาณิชย์ชนข้อมูลแจ้งผลงาน 6 เดือน ระบายข้าว 3 ล้านตันทำเงินกว่า 3.6 หมื่นล.

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ แถลงผลงานสำคัญในช่วง 6 เดือน (12 กันยายน 2557-12 มีนาคม 2558) ว่า สามารถระบายข้าวในสต็อกผ่านการประมูลทั่วไปรวม 6 ครั้ง และขายข้าวฤดูใหม่ให้กับรัฐบาลต่างประเทศ 4 สัญญา ปริมาณรวม 3 ล้านตัน มูลค่ารวมกว่า 36,000 ล้านบาท ตลอดปีนี้ตั้งเป้าหมายระบายข้าวทั้งในประเทศและส่งออกให้ได้ ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าวดี 6 ล้านตัน และข้าวเสียอีก 4 ล้านตัน ทั้งการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ ซึ่งเน้นข้าวฤดูใหม่ การเปิดประมูลขายข้าวเป็นการทั่วไป ขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าและบริจาคนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังช่วยเหลือเกษตรกรโดยไม่ใช้มาตรการบิดเบือนกลไกตลาดแต่ดำเนินการผ่านการขอความร่วมมือผู้ประกอบการเอกชน ดูแลค่าครองชีพประชาชนผู้มีรายได้น้อยผ่านโครงการต่างๆ โดยติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์และราคาสินค้าทุกวัน จัดงานธงฟ้าจำหน่ายสินค้าราคาถูกกว่าท้องตลาด เป็นต้น

ด้านต่างประเทศ ให้ความสำคัญกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี) การเจรจาเขตการค้าเสรี (FTA) กับตุรกีและปากีสถาน เพิ่มจากปัจจุบันที่มีอยู่ 16 ประเทศ นำคณะไปโรดโชว์ต่างประเทศและช่วยให้เอกชนได้ลงนามความร่วมมือทางการค้าหลายฉบับ

ส่วนทางด้าน การส่งออกในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา มีมูลค่า 92,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 0.88% เนื่องจากประสบปัญหา อาทิ เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวช้า ค่าเงินของคู่ค้า คู่แข่งอ่อนค่าลงมากเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเงินบาทไทย ประกอบกับราคาน้ำมันและสินค้าเกษตรโลกตกต่ำ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การส่งออกของไทยที่ลดลงยังน้อยกว่าอีกหลายประเทศ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อรักษาตลาดหลักและผลักดันตลาดใหม่ๆ

รวมทั้งยังเตรียมความพร้อมให้ไทยเข้าสู่เออีซี โดยกำหนดเป้าหมายผลักดันมูลค่าการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนและการค้าผ่านแดนให้ถึง 1.5 ล้านล้านบาท ในปี 2558 เพิ่มขึ้นประมาณ 35% จากปีก่อน โดยริเริ่ม แม่สอดโมเดล เป็นต้น จากที่ปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 90,000 ล้านบาท นอกจากนี้ วางรากฐานในอนาคตเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นชาติการค้า โดยดำเนินการทั้งด้านโครงสร้าง ขยายการค้าบริการและด้านกฎหมาย

พลเอกฉัตรชัยกล่าวย้ำว่า 6 เดือนจากนี้ กระทรวงพาณิชย์จะดูแลในส่วนองงานหลักๆ โดยเฉพาะ 4 เรื่อง สำคัญให้มากขึ้น ซึ่งประกอบด้วย การส่งออก ที่ขณะนี้ยังไม่ดี โดยจะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้น ซึ่งในวันที่ 21 เมษายนนี้จะหารือร่วมกับภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องต่อมาคือการดูแลสินค้าเกษตร โดยจะทำงานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และทำความเข้าใจ พูดคุยกับเกษตรกรให้มากขึ้น เรื่องต่อมากกระทรวงจะดูแลความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี) โดยเฉพาะการค้าระหว่างกัน การค้าชายแดน และอีกเรื่องที่กระทรวงต้องให้ความสำคัญคือการผลักดันเอสเอ็มอีไทยสู่ระดับสากล

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

พาณิชย์จัด.เร่งคดีข้าวเน่า ลุ้นเสร็จก่อนส.ค./ลุยฟ้องแพ่ง

น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งรัดคดีข้าวในสต็อกรัฐบาลเสื่อมคุณภาพ ที่อยู่ในความดูแลของ องค์การคลังสินค้า(อคลัง) ซึ่งได้แจ้งความดำเนินคดีไว้แล้วก่อนหน้านี้ ได้ขอให้ทางตำรวจเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนส.ค. 2558 นี้ เพื่อในอนาคตจะได้สามารถดำเนินการเร่งระบายข้าวเสื่อมออกไปได้

ขณะที่ความคืบหน้าของการพิจารณามูลค่าความเสียหายที่จะต้องเรียกคืนจากผู้เกี่ยวข้องในคดีทุจริตการซื้อข้าวแบบรัฐต่อรัฐ(จีทูจี)นั้น ทางกระทรวงการคลังเตรียมประชุมร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศ ในเร็วๆ นี้

สำหรับการประมูลข้าวครั้งใหม่ นั้น ยังอยู่ระหว่างพิจารณาจังหวะเวลาที่เหมาะสม คาดว่าจะเปิดประมูลได้อีกครั้งในช่วงเดือนมิ.ย. เพราะผลผลิตข้าวนาปรังน่าจะทยอยออกสู่ตลาดในช่วงเดือนเม.ย.-พ.ค. และน่าจะหมดในช่วงเดือนมิ.ย. 2558 จึงเป็นเวลาที่เหมาะสม

น.ส.ชุตติมากกล่าวอีกว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ ได้มอบหมายให้ อคส. เร่งสรรหาผู้อำนวยการอคส.คนใหม่อีกครั้ง หลังจากสรรหาค้างก่อนยังไม่มีบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จึงได้ยกเลิกการพิจารณาไป อีกทั้งได้มอบนโยบายให้ อคส.ปรับปรุงให้องค์กรทันสมัย โดยลงทุนวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นข้อมูลล่าสุด หรือ เรียล ไทม์ ในการดูแลสต็อกสินค้าเกษตรในคลังสินค้าที่ อคส.ดูแลทั่วประเทศ และจะเพิ่มข้อมูลรายงานคุณภาพเป็นรายกอง พร้อมทั้งมีข้อมูลแผนที่ของภูเกิ้ล เพื่อลดความเสี่ยงในการดูแลทรัพย์สิน และลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน

โดย อคส.จะต้องมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่โปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน และให้พิจารณาหาทางนำทรัพย์สินที่มีอยู่ เช่น ที่ดินและคลังสินค้า มาเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้ให้องค์กร

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

พาณิชย์บุกจีน ขายข้าว-ยางพารา

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 7-9 พ.ค. นี้ ตนจะนำคณะเดินทางไปประชุมร่วมไทย-จีน เพื่อความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตร ครั้งที่ 2 ณ เมืองคุนหมิง ประเทศจีน โดยเป็นการติดตามความคืบหน้าจากการประชุมครั้งแรกที่ประเทศไทย ที่รัฐบาลไทยและจีนได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเบื้องต้น (เอ็มโอยู)ว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตร ซึ่งทางจีนตกลงจะซื้อข้าวจากไทยปริมาณ 2 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าวใหม่ 1 ล้านตัน ข้าวในสต็อกรัฐบาลอีก 1 ล้านตัน รวมทั้งตกลงในหลักการจะซื้อยางพาราจากไทยอีก 200,000 ตัน ในราคามิตรภาพ

สำหรับการเดินทางไปเยือนประเทศจีนในครั้งนี้ มีความคาดหวังว่าจะมีการลงนามในสัญญาซื้อขายข้าวร่วมกัน ส่วนเรื่องยาง ยังอยู่ระหว่างการเจรจาถึงราคามิตรภาพ ซึ่งหมายถึงราคาตลาด บวกกับราคาพรีเมียม คาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปในครั้งเดียวกันนี้เช่นกัน

ที่มา เดลินิวส์

จ่อปรับตัวเลขส่งออกข้าวใหม่

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า แม้ผลงานรัฐบาลในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาจะสอดผ่าน แต่สิ่งที่ภาคเอกชนอยากฝากรัฐบาลหลังจากนี้ คือ หามาตรการที่จะทำอะไรไม่ให้เกิดผลทางการเกษตรของไทย อาทิ ข้าว มันสำปะหลังและยางพารา ปรับตัวลดลงมากเกินไป ซึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้ราคาพืชผลทางการเกษตรลดลงมาจากปัญหาราคาน้ำมัน แต่จากการติดตามขณะนี้ราคาน้ำมันตลาดโลกเริ่มขยับตัวสูงขึ้น น่าจะทำให้ราคาพืชผลทางการเกษตรปรับตัวดีขึ้นในช่วงไตรมาส 2 เป็นต้นไป

ทั้งนี้พืชผลทางการเกษตรของไทยที่จะออกสู่ตลาดค่อนข้างมาก รัฐบาลจำเป็นต้องหามาตรการชะลอปริมาณผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดด้วยการจัดทำโครงการให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำให้กับเกษตรกร เพื่อชะลอปริมาณผลผลิต ประกอบกับเร่งเดินหน้าหาตลาดใหม่ เพื่อระบายสินค้าเกษตรออกสู่ตลาดให้มากขึ้น และทำการประชาสัมพันธ์ เช่น ข้าวหอมมะลิของไทยไปประเทศต่างๆ เพราะขณะนี้ต้องยอมรับว่าราคาข้าวไทยจะมีราคาสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน จึงเป็นหนทางให้ประเทศคู่ค้าหันไปซื้อข้าวชนิดเดียวกันในประเทศอื่น ทำให้ผู้ที่ต้องการข้าวไทยหันไปซื้อจากประเทศเหล่านี้แทน จึงทำให้ปริมาณการส่งออกข้าวไทยในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาหลุดเป้าหมายจากที่ตั้งไว้ว่าจะส่งออกได้ถึง 2.5 ล้านตัน แต่ส่งออกได้เพียง 2.1-2.2 ล้านตันเท่านั้น และดูแนวโน้มความต้องการข้าวไทยในช่วง 2-3 เดือนนี้ยังไม่ค่อยดี ทำให้เป้าหมายที่ผู้ส่งออกประเมินไว้ว่าการส่งออกข้าวไทยทั้งปีจะได้ถึง 10 ล้านตันอาจเป็นเรื่องลำบาก ซึ่งภายใน 1-2 เดือนนี้สมาคมฯ จะประเมินส่งออกข้าวไทยอีกครั้ง โดยอาจจำเป็นต้องปรับประมาณการส่งออกข้าวไทยปีนี้ ซึ่งน่าจะส่งออกได้เพียง 8-9 ล้านตัน

โดยภาคเอกชนยังเชื่อว่าความต้องการข้าวไทยในหลายตลาดยังมีสัดส่วนสูง เช่น ไนจีเรีย แอฟริกา และอีกหลายประเทศ แต่สิ่งสำคัญต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมเดินหน้าสร้างความเข้าใจ ข้าวไทยให้มากขึ้น อีกทั้งอยากให้รัฐบาลดูสถานการณ์ที่เหมาะสมไม่ควรเร่งระบายสต็อกข้าวในขณะนี้ โดยควรชะลอการระบายอย่างน้อย 2-3 เดือน เพื่อให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ โดยเฉพาะต้องมีการติดตามภาวะเศรษฐกิจโลก ครึ่งปีหลัง และรัฐบาลต้องดูแลความเข้มแข็ง รวมทั้งจัดระบบการแก้ไขปัญหาในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยระยะสั้นจะต้องชะลอการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลและหามาตรการให้เกษตรกรลดการขายสินค้าเกษตรผ่านอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น รวมทั้งยังมองว่าราคาข้าวเปลือกปัจจุบันน่าจะเฉลี่ย 7,500-8,000 บาทต่อตัน โดยจะเป็นราคาต่ำกว่าเกณฑ์ที่รัฐบาลตั้งไว้ แต่เป็นจุดสำคัญที่รัฐบาลต้องเร่งทำความเข้าใจกับเกษตรกร รวมทั้งภาคเอกชนกำลังประสบปัญหาการขาดทุนทางการเกษตรตกต่ำ ดังนั้นรัฐบาลจะต้องดูแลเสถียรภาพค่าเงินบาทไม่ให้แข็งค่าเกินไป

ที่มา หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

พิษบาทแข็งดันราคาข้าวแพงลิ่ว

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกษมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า การส่งออกข้าวไทยขณะนี้กำลังได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทแข็งค่าจากช่วงก่อนหน้านี้ที่ค่าเงินบาทอยู่ที่ 32.50 บาท/เหรียญสหรัฐ แข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่ 32 บาท/เหรียญสหรัฐ ทำให้ราคาส่งออกข้าวไทยแพงขึ้น 5-10 เหรียญสหรัฐ/ตัน ส่งผลต่อศักยภาพการแข่งขันด้านราคากับข้าวของประเทศคู่แข่ง ซึ่งต้องการให้รัฐบาลเข้ามาช่วยดูแลค่าเงินบาทอย่างเร่งด่วน

“สินค้าข้าวมีกำไรต่ำอยู่แล้ว ยิ่งต้องมาแข่งขันด้านราคาทำให้ไทยเสียเปรียบมาก เพราะปัญหาของค่าเงินบาทที่อยู่ดีก็แข็งค่าขึ้นมาอีก แม้ว่าการแข็งค่าของค่าเงินบาททำให้ข้าวไทยแพงขึ้น 5-10 เหรียญสหรัฐ/ตัน แต่ก็ทำให้ประเทศผู้ซื้อตัดสินใจซื้อข้าวจากประเทศคู่แข่งด้วยส่วนต่างนี้ได้” ร.ต.ท.เจริญ กล่าว

ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า มีแนวโน้มว่าการส่งออกข้าวไทยปีนี้อาจไม่ถึง 10 ล้านตัน ตามเป้าหมายที่สมาคมฯ คาดการณ์ไว้ เนื่องจากการส่งออกข้าวไทยเผชิญปัจจัยเสี่ยงหลายด้าน โดยเฉพาะปัญหาค่าเงินบาทแข็งค่า ทำให้ราคาข้าวไทยแพงขึ้นมา 10 เหรียญสหรัฐ/ตัน ในขณะที่ค่าเงินของประเทศคู่แข่งส่งออกข้าวคือเวียดนามไม่เปลี่ยนแปลง รัฐบาลเวียดนามยังคงรักษาระดับค่าเงินไว้ได้อยู่ ทำให้ราคาข้าวแพงจึงแพงขึ้นมาอีกเมื่อเทียบกับราคาข้าวของเวียดนาม โดยราคาส่งออกข้าวไทยปัจจุบันอยู่ที่ 395-400 เหรียญสหรัฐ/ตัน ราคาส่งออกข้าวเวียดนามอยู่ที่ 360-365 เหรียญสหรัฐ/ตัน ราคาข้าวปากีสถานอยู่ที่ 345-350 เหรียญสหรัฐ/ตัน ส่งผลให้ราคาข้าวไทยห่างจากคู่แข่ง 40 เหรียญสหรัฐ/ตัน

นอกจากนี้ ยังพบว่าตลาดผู้ซื้อข้าวซบเซาเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไม่ดี โดยเฉพาะตลาดแอฟริกาที่เป็นตลาดส่งออกข้าวหนึ่งหลักของไทย เนื่องจากค่าเงินของกลุ่มประเทศในภูมิภาคแอฟริกาที่ผูกติดกับค่าเงินยูโร ซึ่งมีแนวโน้มค่าเงินลดลง ทำให้ประเทศในตลาดแอฟริกาหันไปซื้อข้าวจากประเทศที่มีราคาถูกกว่าข้าวไทย เช่น ปากีสถาน อีกทั้งตลาดหลักคือประเทศไนจีเรียมีการจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งใช้นโยบายที่จะลดการนำเข้าข้าวและหันมาปลูกข้าวเพื่อพึ่งพาตัวเองมากขึ้น ก็ส่งผลให้มีการนำเข้าข้าวจากไทยลดลง

“หากจะส่งออกได้ 10 ล้านตัน แต่ไตรมาสควรจะต้องส่งออกให้ได้ 2.5 ล้านตันขึ้นไป แต่ไตรมาสแรกไทยเพิ่งส่งออกข้าวได้แค่ 1.8-1.9 ล้านตัน และคาดว่าแนวโน้มส่งออกข้าวในไตรมาส 2 ก็ยังไม่ดีขึ้นเฉลี่ยน่าจะอยู่ใกล้เคียงกับไตรมาสแรก เนื่องจากการแข่งขันทางด้านราคาที่ยืดเยื้อและสภาพตลาดซบเซา ซึ่งต้องมาลุ้นครึ่งปีหลังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นหรือไม่” นายชูเกียรติ กล่าว

ที่มา หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

7 บริษัทโอดร่วมวงรับประกันภัยนาข้าว

นายอานนท์ วัจวสุ นายกษมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยความคืบหน้าโครงการประกันภัยข้าวนาปี ฤดูกาลผลิต 58 สำหรับรายย่อยหรือไม่โครอินชัวร์นัคว่า ได้ข้อสรุปการรับประกันภัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมรับประกันภัยทั้งหมด 7 บริษัทคือ บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด บริษัทเจ้าพระยาประกันภัย

จำกัด บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด บริษัททุนประกันภัย จำกัด บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด บริษัท นวกิจ
ประกันภัย จำกัดและบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด จากฤดูกาลผลิต 57 มีบริษัทรับประกันภัย 5บริษัท

สำหรับการรับประกันภัยจะแบ่งตามพื้นที่ความเสี่ยงภัยซึ่งหากเป็นจังหวัดในพื้นที่สีแดงถือว่ามีความเสี่ยง
สูงอัตราการรับประกันภัยรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มจะอยู่ที่483.64 บาทต่อไร่ แต่เกษตรกรจ่ายเพียง 100
บาทต่อไร่ที่เหลือรัฐบาลจะเป็นผู้จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยให้เกษตรกร โดยมีทั้งหมด 17 จังหวัด เช่น กรุงเทพฯ
ปทุมธานี กำแพงเพชร ลพบุรี ชัยภูมินครราชสีมา ยโสธร บึงกาฬ สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยาร้อยเอ็ด พิษณุโลก
นครสวรรค์ สงขลา นครศรีธรรมราช สุโขทัยและอ่างทอง

ส่วนพื้นที่สีเหลืองคิดอัตราเบี้ยประกัน451.54 บาทต่อไร่ ซึ่งเกษตรกรต้องจ่าย 90 บาทต่อไร่ มี 14จังหวัด
คือ ชัยนาท กาฬสินธุ์ พัทลุง นครปฐม อุบลราชธานี ชลบุรี อุทัยธานี ตาก หนองคาย พิจิตร ขอนแก่น มหาสารคาม
อุดรดิตถ์และสุพรรณบุรี ส่วนพื้นที่สีเขียวเข้มคิดเบี้ยประกันที่355.24 บาทต่อไร่ เกษตรกรจ่าย 80 บาทต่อไร่ทั้ง
หมด 14 จังหวัด คือ นนทบุรี น่าน เพชรบูรณ์ หนองบัวลำภู ปัตตานี อำนาจเจริญสุราษฎร์ธานี มุกดาหาร ศรีสะเกษ
บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี สุรินทร์ สระบุรี และนครพนม

ขณะที่พื้นที่สีเขียวคิดเบี้ยประกันภัย 236.47 บาทต่อไร่ เกษตรกรจ่าย 70 บาทต่อไร่ มีทั้งหมด 13
จังหวัด เช่นแพร่ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี พะเยา อุดรธานี แม่ฮ่องสอน นครนายกเลย
สกลนคร สระแก้ว นครราชสีมา และพื้นที่สีเขียวอ่อนคิดเบี้ยประกันภัยที่124.12 บาทต่อไร่ เกษตรกรจ่าย 60 บาทต่อ
ไร่ มีทั้งหมด 19 จังหวัด เช่น ภูเก็ตกระบี่ พังงา สมุทรสงคราม และระนอง อย่างไรก็ตามตั้งแต่เป้าหมายไว้ว่าจะมี
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1.5 ล้านไร่จากปีก่อนที่มีเกษตรกรซื้อประกันภัยเพียง 800,000 ไร่

“ระยะเวลาการรับประกันภัยเริ่มตั้งแต่เดือนพ.ค.นี้จนถึงวันที่ 14 ส.ค.58ในพื้นที่ทุกภาค ทั้งภาคเหนือ
ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยกเว้นภาคใต้ที่การรับประกันภัยเริ่มพ.ค.แต่สิ้นสุดในวันที่ 11 ธ.ค.ส่วนความ
คุ้มครองนั้น หากเสียหายจากน้ำท่วม หรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุ หรือพายุไต้ฝุ่น ภัย
อากาศหนาว หรือน้ำค้างแข็งลูกเห็บและไฟไหม้ และผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจะจ่ายค่าสินไหมให้1,111 บาทต่อไร่ แต่ถ้าความเสียหายจากศัตรูพืชหรือโรคระบาดจะ
จ่ายค่าสินไหมให้ไม่เกิน 555 บาทต่อไร่”

นายประเวช งามอาจสิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย(คปภ.) กล่าวว่า หลังจากที่สมาคมฯและบริษัทประกันภัยตกลงอัตราการรับประกันภัยแล้วคปภ.เตรียม
เสนอเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมกรม. หากเห็นชอบสามารถดำเนินการได้ทันที

ที่มา เดลินิวส์

'เอฟเอโอ' คาดยอดค้าข้าวโลกปีนี้ลด 2.5%

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO คาดการณ์ในรายงานสังเกตการณ์ตลาดข้าว
ประจำเดือนเมษายนว่า ยอดการค้าข้าวสารทั่วโลกในปีนี้จะลดลง 2.5% จากปี 2557 มาอยู่ที่ 41.3 ล้านตัน ส่วน
ใหญ่เนื่องมาจากการผลิตข้าวในเอเชียสูงขึ้น

นอกจากนี้ เอฟเอโอยังระบุว่า การผลิตข้าวเปลือกทั่วโลกในปีนี้จะเพิ่มขึ้น 1.1% จากปีที่แล้ว มาอยู่ที่
749.8 ล้านตัน พร้อมกับคาดว่า ไทยจะรั้งตำแหน่งผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลกในปีนี้ ด้วยปริมาณการส่งออก
ข้าว 11.2 ล้านตัน ตามมาด้วยอินเดียที่ส่งออกข้าว 9.3 ล้านตัน และเวียดนามที่ส่งออก 6.5 ล้านตัน ทั้งนี้ การ
ส่งออกข้าวของทั้ง 3 ประเทศเอเชียเหล่านี้คิดเป็นสัดส่วน 65% ของการค้าข้าวทั่วโลก ลดลงจาก 68% ในปีที่แล้ว

ขณะเดียวกัน เอฟเอโอคาดการณ์ว่า จีนซึ่งเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลกอยู่ที่ 3 ล้านตันเมื่อปีก่อน
เท่ากับไนจีเรีย จะเพิ่มการนำเข้าข้าวอีก 5.2% เป็น 3.2 ล้านตันในปีนี้ เนื่องจากมีความต้องการสูงขึ้นในประเทศ
ส่วนไนจีเรียจะลดการนำเข้าข้าว 3.3.% เหลือ 2.9 ล้านตันในปีนี้ นอกจากนี้ เอฟเอโอยังคาดการณ์ว่า การผลิตข้าว
ในจีน ผู้ผลิตข้าวเบอร์ 1 ของโลก จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.2% มาอยู่ที่ 208.5 ล้านตันในปีนี้

ที่มา NowTV

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-13 เม.ย. 2558 มีจำนวน 238,582 ตัน มูลค่า 90.589 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 44.1% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 18.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 165,562 ตัน มูลค่า 76.621 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) สำหรับการส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1 ม.ค.-13 เม.ย. 2558 มีจำนวน 1.144 ล้านตัน มูลค่า 472.805 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 17.1% และมูลค่าลดลง 21.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 1.38 ล้านตัน มูลค่า 604.786 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB)

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 เวียดนามส่งออกข้าว 182,400 ตัน ลดลง 43% เมื่อเทียบกับจำนวน 320,750 ตัน ในเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา และลดลง 45% เมื่อเทียบกับจำนวน 331,439 ตัน ในเดือน ก.พ. ปีที่ผ่านมา

โดยในเดือน ก.พ. เวียดนามส่งออกข้าวประกอบด้วยข้าวขาว 5% จำนวน 70,848 ตัน ข้าวขาว 10% และ 100% รวมจำนวน 34,924 ตัน ข้าวขาว 15% จำนวน 24,622 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 6,278 ตัน ปลายข้าว 8,816 ตัน ข้าวเหนียว 8,489 ตัน ข้าวหอม 37,239 ตัน และข้าวไม่ทราบชนิด 34,924 ตัน โดยจำแนกตามตลาด ดังนี้ ตลาดเอเชีย 112,818 ตัน ตลาดแอฟริกา 14,798 ตัน ตลาดยุโรปและเครือรัฐเอกราช (Europe and CIS countries) 17,538 ตัน ตลาดอเมริกา 33,587 ตัน และตลาดออสเตรเลีย 3,659 ตัน

ในช่วงนี้ราคาข้าวเวียดนามค่อนข้างทรงตัว หลังจากที่โครงการซื้อข้าวเพื่อเก็บสต็อกไว้จำนวน 1 ล้านตัน ข้าวสารได้สิ้นสุดลงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ 365-370 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี (free-on-board (FOB) Saigon Port) เทียบกับระดับ 365-375 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยในช่วงนี้มีการส่งมอบข้าวให้ผู้ซื้อที่ทำสัญญาไว้ก่อนหน้านี้มีจำนวนไม่มากนัก ขณะที่ผู้ซื้อจากจีนได้ชะลอการซื้อลง

ทั้งนี้ มีรายงานว่า นับตั้งแต่เริ่มโครงการฯ เมื่อวันที่ 1 ม.ค. มาจนถึงวันที่ 13 เม.ย. ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการสามารถรับซื้อข้าวเพื่อเก็บสต็อกไว้แล้วประมาณ 994,294 ตัน คิดเป็น 99.4% จากเป้าหมาย 1 ล้านตัน

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

หน่วยงานจัดหาข้าวของฟิลิปปินส์กำลังพิจารณาที่จะเพิ่มช่องทางในการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศให้มากขึ้น โดยอาจจะเพิ่มแหล่งนำเข้าข้าวจากเดิมที่จะมีเฉพาะประเทศไทย และเวียดนามเท่านั้น โดยอาจจะเพิ่มประเทศเมียนมาร์ อินเดีย และปากีสถานเข้าไว้ในรายชื่อของแหล่งนำเข้าข้าวด้วย โดยในขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานทางการค้าในประเทศเหล่านั้นเพื่อจัดทำบันทึกความเข้าใจ (Memorandums of Agreement; MOA) ระหว่างกัน เหมือนกับกรณีที่ทำไว้กับไทย เวียดนาม และกัมพูชา

สำนักงานสถิติการเกษตร (The Bureau of Agricultural Statistics; BAS) รายงานว่า ในไตรมาสแรกของปีนี้คาดว่าผลผลิตข้าวเปลือกของฟิลิปปินส์จะมีประมาณ 4.47 ล้านตัน ซึ่งต่ำกว่าที่ทางการพยากรณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ 4.59 ล้านตัน เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก ทำให้พื้นที่เพาะปลูกลดลงและได้ผลผลิตต่อพื้นที่ลดลงด้วย อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ผลผลิตข้าวในไตรมาสแรกเพิ่มขึ้นประมาณ 3.9%

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปี การตลาด 2014/15 (ก.ค.-มิ.ย.) คาดว่าฟิลิปปินส์จะมีผลผลิตข้าวประมาณ 19.365 ล้านตันข้าวเปลือก หรือประมาณ 12.2 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และจะมีการนำเข้าข้าวประมาณ 1.6 ล้านตัน

สำนักงานสถิติการเกษตร (The Bureau of Agricultural Statistics BAS) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 มี.ค. 2558 มีจำนวนประมาณ 2.27 ล้านตัน (เพียงพอสำหรับบริโภค 67 วัน) ลดลง 3.4% เมื่อเทียบกับจำนวน

2.35 ล้านตันในเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้น 27.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.78 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 550,000 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 20% เมื่อเทียบกับจำนวน 460,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 24.3% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 16 วัน) ซึ่งเป็นข้าวที่นำเข้าประมาณ 96.2%ของปริมาณทั้งหมด โดยสต็อกข้าวของ NFA เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนประมาณ 4% ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 740,000 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 9% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 32.9%ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 22 วัน)

ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มีจำนวนประมาณ 970,000 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 2% เมื่อเทียบกับจำนวน 950,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 42.8% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 29 วัน) โดยสต็อกข้าวในคลังของเอกชน มีจำนวนลดลง 4% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และสต็อกภาคครัวเรือนมีจำนวนลดลง 8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

จีน

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (The UN's Food and Agriculture Organization; FAO) คาดการณ์ว่า ในปี 2015 นี้ ประเทศจีนจะนำเข้าข้าวประมาณ 2.7 ล้านตัน เท่ากับปีที่ผ่านมา ขณะที่การนำเข้าธัญพืชทั้งหมดคาดว่าจะมีประมาณ 23 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ FAO คาดว่า ในปี 2014 ที่ผ่านมา ประเทศจีนมีผลผลิตข้าวประมาณ 207 ล้านตันข้าวเปลือก หรือประมาณ 145 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับจำนวน 206.4 ล้านตันข้าวเปลือก หรือประมาณ 144.4 ล้านตันข้าวสารในปี 2014 ซึ่งเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลยังคงมีโครงการอุดหนุนเกษตรกรโดยการกำหนดราคารับซื้อในระดับสูง (higher minimum purchase/support prices; MSP) รวมทั้งยังมีมาตรการอื่นๆอีก เช่น การจ่ายเงินโดยตรงให้เกษตรกร การอุดหนุนด้านเมล็ดพันธุ์ ปัจจัยการผลิตอื่นๆ และเครื่องจักรกลการเกษตร ทำให้มีพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

เกาหลีใต้

หน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ (Agro Fisheries & Food Trade Corporation; KAFTC) ประกาศเปิดประมูลนำเข้าข้าวจากสหรัฐฯ (non-glutinous rice of U.S. origin) จำนวนรวม 87,000 ตัน เมื่อวันที่ 21 เม.ย. ที่ผ่านมา โดยกำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 15 ส.ค.-30 ก.ย. ศกนี้ โดยกำหนดซื้อข้าวกล้องเมล็ดสั้นจำนวนรวม 50,000 ตัน และข้าวกล้องเมล็ดกลางจำนวนรวม 37,000 ตัน

ส่วนการประมูลเมื่อวันที่ 24 มี.ค. ที่ผ่านมา เกาหลีใต้ตกลงซื้อข้าวกล้องเมล็ดสั้น (Brown short-grain non-glutinous rice) จำนวนรวม 33,897 ตัน จากจีน ในราคา 879.95-890 เหรียญสหรัฐต่อตัน กำหนดส่งมอบภายใน 30 มี.ย. ศกนี้

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

ญี่ปุ่น

ผู้แทนการค้าสูงสุดของญี่ปุ่นและสหรัฐฯได้ประชุมข้อตกลงหุ้นส่วนการข้ามภูมิภาคแปซิฟิก (The Trans-Pacific Partnership; TPP) อีกครั้ง ซึ่งอาจนำไปสู่การบรรลุข้อตกลงการค้าเสรีของ 12 ประเทศในภูมิภาคแปซิฟิก ซึ่งที่ประชุมพยายามที่จะหาข้อสรุปในประเด็นการนำเข้าข้าวและพิกัดภาษียานยนต์

การประชุมระยะ 2 วัน ระหว่างรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและนโยบายการค้าของญี่ปุ่น และผู้แทนการค้าของสหรัฐนั้น เกิดขึ้นก่อนหน้าการประชุมสุดยอดระหว่างนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น และประธานาธิบดีสหรัฐฯ ใน

วันที่ 28 เม.ย. ที่กรุงวอชิงตัน โดยแนวคิด TPP จะถูกหยิบขึ้นมากมาเป็นหัวข้อหลักๆ ในระหว่างการประชุมของผู้นำทั้งสองประเทศด้วย

ทั้งนี้ แหล่งข่าวเปิดเผยว่า ญี่ปุ่นอยู่ในระหว่างพิจารณาเพิ่มโควตานำเข้าข้าวจากสหรัฐอีก 50,000 ตัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโควตาพิเศษกรณีนำเข้าไม่เกิน 100,000 ตัน โดยโควตาดังกล่าวจะมีผลกับประเทศสมาชิก TPP อื่นๆ อีก 10 ประเทศ อาทิ ออสเตรเลีย มาเลเซีย และเวียดนาม

อย่างไรก็ตาม จำนวนที่ญี่ปุ่นเสนอนั้น ยังน้อยกว่าที่สหรัฐเรียกร้องอยู่มาก เนื่องจากสหรัฐขอให้ญี่ปุ่นนำเข้าข้าวของสหรัฐเพิ่ม 215,000 ตันต่อปี โดยเป็นข้าวเพื่อการบริโภค (table rice) จำนวน 175,000 ตัน ส่วนที่เหลือจะเป็นข้าวเพื่อการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2013/14 ที่ผ่านมา ญี่ปุ่นนำเข้าข้าวจากสหรัฐประมาณ 360,000 ตัน จากจำนวนโควตานำเข้า (The annual minimum market access; MMA) ในแต่ละปีที่ 770,000 ตัน ตามข้อตกลงกับ WTO

ก่อนหน้านี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ญี่ปุ่นอาจจะลดการนำเข้าข้าวจากประเทศไทยและหันไปเพิ่มการนำเข้าข้าวจากสหรัฐ แทนหากมีการเจรจาจนบรรลุข้อตกลงระหว่างกันแล้ว โดยในปีงบประมาณ 2014/15 ญี่ปุ่นนำเข้าข้าวจากไทยประมาณ 330,000 ตัน และจากจีนประมาณ 60,000 ตัน

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

องค์การพัฒนาการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร (The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority; APEDA) รายงานว่า ในช่วง 11 เดือน ของปีงบประมาณ 2014/15 (เม.ย.-มี.ค.) อินเดียส่งออกข้าวประมาณ 10.81 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 8.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยอินเดียส่งออกข้าวบาสมาดำจำนวน 3.3 ล้านตัน ลดลง 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดำมีการส่งออกจำนวน 7.51 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

คณะกรรมการด้านราคาและต้นทุนสินค้าเกษตร (The Commission for Agricultural Costs and Prices; CACP) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาแก่รัฐบาลทางด้านนโยบายราคาสินค้าเกษตร ได้แนะนำให้รัฐบาลปรับเพิ่มราคาอุดหนุนขั้นต่ำของข้าวเปลือก (The minimum support price; MSP) ในปีการผลิต 2015/16 (ก.ค.-มิ.ย.) สำหรับข้าวเกรดธรรมดาอีก 50 รูปีต่อ 100 ก.ก. (ประมาณ 8 เหรียญสหรัฐต่อตัน) จากเดิมที่กำหนดไว้ที่ 1,360 รูปีต่อ 100 ก.ก. (ประมาณ 218 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ในปัจจุบันนี้ รัฐบาลกำหนดราคาอุดหนุนขั้นต่ำของข้าวเปลือก MSP) สำหรับข้าวเกรด A ไว้ที่ 1,400 รูปีต่อ 100 ก.ก. (ประมาณ 224 เหรียญสหรัฐต่อตัน) และข้าวเกรดธรรมดาที่ 1,360 รูปีต่อ 100 ก.ก. (ประมาณ 218 เหรียญสหรัฐต่อตัน)

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการอาหาร ระบุว่ารัฐบาลกำลังอยู่ในช่วงเปิดรับฟังความคิดเห็นจากรัฐบาลของแคว้นต่างๆ โดยจะมีการส่งข้อสรุปให้แก่คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติในลำดับถัดไป

กระทรวงเกษตร (The Indian Agriculture Ministry) รายงานว่า การเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิตรอง (rabi (secondary) rice crop) ปีการผลิต 2014/15 (พ.ย.-พ.ค.) ณ วันที่ 17 เม.ย. มีพื้นที่ประมาณ 25.35 ล้านไร่ ลดลง 7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่เพาะปลูก

ทั้งนี้ ทางกรรณายงานว่า ผลผลิตข้าวในปีการผลิต 2014/15 (ต.ค.-ก.ย.) คาดว่าจะมีประมาณ 103.04 ล้านตันลดลง 3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ประกอบด้วยผลผลิตจากฤดูการผลิตหลัก (kharif rice crop) ประมาณ 88.02 ล้านตัน และฤดูการผลิตรอง (rabi rice crop) ประมาณ 15.02 ล้านตัน

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (The UN's Food and Agriculture Organization; FAO) คาดการณ์ว่า ในปี 2015 นี้ อินเดียจะส่งออกข้าวประมาณ 9.3 ล้านตัน ลดลง 18% เมื่อเทียบกับจำนวน 10.9 ล้านตัน ที่ส่งออกในปี 2014 เนื่องจากผลผลิตข้าวในปี 2014 มีปริมาณลดลง

อย่างไรก็ตาม จากการที่รัฐบาลมีโครงการอุดหนุนเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับคาดการณ์สภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก จึงคาดว่าในปี 2015 นี้ ผลผลิตข้าวจะมีประมาณ 158.2 ล้านตันข้าวเปลือก

หรือประมาณ 106 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับจำนวน 154.6 ล้านตันข้าวเปลือก หรือประมาณ 103.6 ล้านตันข้าวสารในปี 2014

ที่มา Oryza.com

ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics (PBS) รายงานว่า ปริมาณการส่งออกข้าวในเดือน มี.ค. ที่ผ่านมามีจำนวน 472,357 ตัน เพิ่มขึ้น 33% เมื่อเทียบกับจำนวน 355,747 ตัน ในเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบกับจำนวน 338,415 ตัน ในเดือน มี.ค. ปีที่ผ่านมา

โดยในเดือน มี.ค. ปากีสถานส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 42,569 ตัน เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา แต่ลดลง 30% เมื่อเทียบกับเดือน มี.ค. ปีที่ผ่านมา ส่วนข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ (non-basmati rice) มีการส่งออกจำนวน 429,788 ตัน เพิ่มขึ้น 35% เมื่อเทียบกับเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 55% เมื่อเทียบกับเดือน มี.ค. ปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในช่วง 9 เดือนแรก (ก.ค.-มี.ค.) ของปีงบประมาณ 2014/15 (ก.ค.-มิ.ย.) ปากีสถานส่งออกข้าวรวมประมาณ 3.09 ล้านตัน (แบ่งเป็นข้าวบาสมาดิจำนวน 393,483 ตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 2.7 ล้านตัน) ซึ่งเพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.97 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (แบ่งเป็นข้าวบาสมาดิจำนวน 479,751 ตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 2.49 ล้านตัน) ส่วนมูลค่าส่งออกอยู่ที่ประมาณ 1,569 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ข้าวบาสมาดิ 406.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 1,163.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ลดลง 6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา Oryza.com

อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรัก (The Iraq Trade Ministry) ได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน ในวันที่ 26 เม.ย. 2558 นี้ ซึ่งการประมูลในครั้งนี้กำหนดจะซื้อข้าวเมล็ดยาวจากประเทศสหรัฐฯ อูรุกวัย บราซิล อาร์เจนตินา เวียดนาม กัมพูชา ปากีสถาน อินเดีย หรือข้าวขาว 100% ชั้น 2 (ข้าวใหม่) ของไทย (THAI GRAIN WHITE RICE (NEW) 100% GRADE B) โดยข้อเสนอจะต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 30 เม.ย. ศกนี้

ทั้งนี้ การประมูลซื้อข้าวครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2558 ที่ผ่านมามีอิรักตกลงซื้อข้าวจากไทยจำนวน 80,000 ตัน ในราคา 443.9 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน (CIF)

ที่มา Riceonline.com

อาร์เจนตินา

กระทรวงเกษตรอาร์เจนตินา (The Ministry of Agriculture in Argentina) รายงานว่าในเดือน ม.ค. 2558 ที่ผ่านมามีการส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 12,762 ตัน ลดลง 75% เมื่อเทียบกับจำนวน 50,783 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับเดือน ธ.ค. 2557 ที่มีการส่งออกจำนวน 11,700 ตัน โดยประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญในเดือน ม.ค. ประกอบด้วย ประเทศชิลีจำนวน 4,092 ตัน โบลิเวียจำนวน 3,086 ตัน บราซิลจำนวน 2,582 ตัน คอสตาริกาจำนวน 1,300 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปี 2557 ที่ผ่านมามีการส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 510,707 ตัน ลดลง 5% เมื่อเทียบกับจำนวน 535,722 ตัน ในปี 2013

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปี การตลาด 2014/15 คาดว่าอาร์เจนตินาจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 580,000 ตัน และคาดว่าผลผลิตข้าวจะมีจำนวน 975,000 ตันข้าวสาร และมีการบริโภคประมาณ 500,000 ตัน

ที่มา Oryza.com

สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจำเดือนเมษายน 2558 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2557/58 ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 474.596 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจาก 476.88 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2556/57 เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของหลายประเทศจะลดลงโดยเฉพาะประเทศอินเดียซึ่งคาดว่าจะในปี 2557/58 จะมีผลผลิต 102.5 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากจำนวน 106.54 ล้านตันข้าวสารในปี 2556/57 ส่วนประเทศอื่นๆที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงด้วยนั้น เช่น ประเทศเวียดนาม ญี่ปุ่น กัมพูชา อียิปต์ เนปาล และประเทศไทยที่คาดว่าในปี 2557/58 จะมีผลผลิต 19.15 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากจำนวน 20.46 ล้านตันในปี 2556/57

อย่างไรก็ตามคาดว่าผลผลิตของหลายประเทศจะเพิ่มขึ้น เช่น จีนคาดว่าจะในปี 2557/58 จะมีผลผลิต 144.5 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์ในปี 2556/57 ที่ 142.53 ล้านตันข้าวสาร ส่วนประเทศอื่นๆที่คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นด้วยนั้น เช่น ประเทศปากีสถาน บังคลาเทศ เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ และสหรัฐฯ เป็นต้น

ทางด้านการบริโภคข้าว คาดว่าในปี 2557/58 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 483.028 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2556/57 ที่มีจำนวน 480.093 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปี 2557/58 คาดว่าจะลดลงเหลือ 98.579 ล้านตันข้าวสาร จากระดับ 107.011 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2556/57 โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าจะสต็อกปลายปี 2557/58 จะลดลงเหลือ 8.974 ล้านตันข้าวสาร จากคาดการณ์ในปี 2556/57 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 11.724 ล้านตันข้าวสาร

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2558 จะมีปริมาณ 42.326 ล้านตันข้าวสาร ใกล้เคียงกับในปี 2557 โดยคาดว่าประเทศจีนจะนำเข้าประมาณ 4.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่คาดว่านำเข้าประมาณ 4.168 ล้านตัน ส่วนไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 3.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 3.2 ล้านตันที่คาดว่านำเข้าในปี 2557 ในขณะที่ฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 1.7 ล้านตัน อิหร่านคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.7 ล้านตัน อิรักคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.25 ล้านตัน ซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะนำเข้า 1.46 ล้านตัน อินโดนีเซียคาดว่าจะนำเข้า 1.25 ล้านตัน ไต้หวันคาดว่าจะนำเข้า 1.2 ล้านตัน แอฟริกาใต้คาดว่าจะนำเข้า 1.1 ล้านตัน และมาเลเซียคาดว่าจะนำเข้า 1 ล้านตัน เป็นต้น

สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น ในปี 2558 คาดว่าประเทศไทยจะส่งออกได้ถึง 11.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่ส่งออกได้ 10.969 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2558 จะส่งออกได้ 9.0 ล้านตัน ลดลงจากปี 2557 ที่คาดว่าส่งออกได้ 10.9 ล้านตัน ในขณะที่เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 6.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่คาดว่าส่งออกได้ 6.325 ล้านตัน ขณะที่ปากีสถานคาดว่าจะส่งออก 3.9 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.4 ล้านตัน เมียนมาร์คาดว่าจะส่งออก 1.6 ล้านตัน กัมพูชาคาดว่าจะส่งออก 1.2 ล้านตัน อูรูกวัยคาดว่าจะส่งออก 0.95 ล้านตัน บราซิลคาดว่าจะส่งออก 0.8 ล้านตัน อาร์เจนตินาคาดว่าจะส่งออก 0.58 ล้านตัน เป็นต้น

ที่มา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)